



## ซิฟิลิส: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

### ซิฟิลิสคืออะไร

ซิฟิลิส คือการติดเชื้อแบคทีเรียจากคุณอนที่ติดเชื้ออยู่แล้ว ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ทวารหนัก และทางปาก

ซิฟิลิสอาจไม่มีอาการหรืออาการแสดงนั้นหมายความว่า คุณจะไม่รู้เลยว่า คุณได้รับเชื้อ เว้นแต่คุณจะไปรับการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แม้ไม่แสดงอาการก็สามารถแพร่เชื้อได้ อาการต่างๆ ได้แก่ แผลบริเวณริมฝีปาก อวัยวะเพศหรือทวารหนัก (ก้น) ผื่นขึ้นตามฝ่ามือ หลัง หน้าอก หรือฝ่าเท้า และเหนียงง่าย

หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี ซิฟิลิสสามารถทำลายอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย รวมทั้งหัวใจ สมอง ไชสันหลัง ตา และกระดูก สตรีมีครรภ์สามารถแพร่เชื้อซิฟิลิส ทำให้เกิดความผิดปกติโดยกำเนิดของทารก และมีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตร

### คุณติดซิฟิลิสได้อย่างไร

ซิฟิลิส สามารถแพร่เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านทาง การสัมผัสระหว่างผิวหนังกับผิวหนัง เมื่อมีเพศสัมพันธ์ผ่านทางช่องคลอด ทวารหนัก หรือทางปากกับคนที่เป็ซิฟิลิส ซิฟิลิสยังสามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้ในระหว่างตั้งครรภ์ คลอดบุตร หรือให้นมบุตร การใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่นถุงยางอนามัยและ/หรือหรือแผ่นยางเป็นวิธีที่ดีและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ

### สามารถป้องกันการติดเชื้อซิฟิลิสได้ อย่างไร

- ใช้ถุงยางอนามัยระหว่างมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ทางปาก และทางทวารหนัก ถุงยางอนามัยจะช่วยป้องกันไม่ให้ซิฟิลิสแพร่เชื้อได้ คุณและคู่นอนต้องเปลี่ยนถุงยางอนามัยอันใหม่ทุกครั้งเมื่อใช้เช็กซ์ทอยส์ร่วมกัน
- ใช้แผ่นยางระหว่างออร์ลเซ็กซ์ แผ่นยางจะป้องกันการสัมผัสผิวหนังและป้องกันไม่ให้ซิฟิลิสแพร่เชื้อ
- หากคุณตรวจพบเชื้อซิฟิลิส ต้องงดการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะครบเจ็ดวัน หลังจากเริ่มการรักษา
- ตรวจหาการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวีทุก 3-12 เดือน ถือเป็นเรื่องสำคัญและช่วยสร้างความมั่นใจในการมีเพศสัมพันธ์

### ฉันจะตรวจหาซิฟิลิสได้ อย่างไร

ซิฟิลิสตรวจวินิจฉัยโดยการตรวจเลือด การเก็บตัวอย่างเชื้อไปตรวจหากคุณมีอาการเช่นเป็นแผลริมอ่อนหรือริม

คุณสามารถเข้ารับการตรวจซิฟิลิสจากแพทย์ใกล้บ้าน คลินิกสุขภาพทางเพศ และคลินิกสุขภาพของมหาวิทยาลัยบางแห่ง คุณสามารถติดต่อ [Sexual Health Infolink](#) ได้ที่ 1800 451 624 (โทรฟรี) เพื่อค้นหาบริการที่ใกล้คุณที่สุด

การตรวจหาซิฟิลิสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ นั้นไม่เจ็บ ถือเป็นเรื่องง่าย เราเก็บเป็นความลับ และไม่ใช้เรื่องน่ายาย

หากผลตรวจของคุณเป็นบวกติดซิฟิลิสสิ่งสำคัญคือต้องแจ้งให้คู่นอนของคุณทราบ เพื่อที่พวกเขาจะได้รับการตรวจและรักษาเช่นกัน หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการติดต่อกู่นอน ให้สอบถามแพทย์ของคุณ หรือเข้าไปที่ [Let Them Know](#) หรือติดต่อ [Sexual Health Infolink](#) ได้ที่ 1800 451 624 (โทรฟรี)



## ซิฟิลิส: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

### คุณสามารถรักษาซิฟิลิสได้อย่างไร

ซิฟิลิสรักษาได้ด้วยการฉีดยาปฏิชีวนะ คุณอาจต้องได้รับการรักษาเพียงครั้งเดียวหรือสัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คุณติดเชื้อ

หากคุณติดเชื้อซิฟิลิส สิ่งสำคัญคือต้องทำการตรวจอีกครั้งภายในช่วง 3, 6 และ 12 เดือน หลังการรักษา

### ฉันจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิฟิลิสและการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ไหน

สำหรับข้อมูลและการช่วยเหลือเกี่ยวกับซิฟิลิส การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ และสุขภาพทางเพศ คุณสามารถติดต่อ [Sexual Health Infolink](#) ได้ที่หมายเลข 1800 451 624 (โทรฟรี) เพื่อพูดคุยกับพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทางเพศฟรี เป็นความลับ และไม่ตัดสินใคร คุณยังสามารถเข้าไปที่ [International Student Health Hub](#).

หากคุณต้องการล่ามเพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงบริการหรือข้อมูลด้านสุขภาพ

โปรดติดต่อ [Translating and Interpreting Service](#) ได้ที่หมายเลข 131 450

Scan the QR code to find out more about syphilis and STIs

